

วันที่	สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม
	ได้รับฟังข้อคิดแนวทางการดำเนินชีวิตจากผู้ประสบความสำเร็จ สร้างจิตสำนึกที่ดี มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยและเพื่อนร่วมชั้นเรียน เติมเต็มคุณค่าที่บัณฑิตก่อนจบการศึกษา และเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานและการดำเนินชีวิต
วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติร่วมกิจกรรม “วันส่งเสริม สืบสาน วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙” ซึ่งจัดโดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน และสถานีวิทยุ ม.ก. พร้อมกล่าวอวยพรแก่บุคลากรทั้ง ๓ หน่วยงาน และขอให้บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กร รวมทั้งขอให้มุ่งมั่นในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและประเทศชาติอย่างเข้มแข็งต่อไป
วันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จรงค์ วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประชุมหารือความร่วมมือและเตรียมการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับมหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี Dr.Sikhamtath Mitaray อธิการบดีมหาวิทยาลัยจำปาสัก และ Dr.Bounmy Phonesavanh อธิการบดีมหาวิทยาลัยจำปาสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจำปาสัก จำนวน ๑๓ ท่าน เข้าร่วมการประชุมหารือ ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้แนวทางเพื่อนำต้นแบบจากวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการระบบต่างๆ ในมหาวิทยาลัยจำปาสัก รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นด้านการพัฒนาบุคลากรพื้นที่ และการประสานความร่วมมือกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยกำหนดจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสร็จแล้วจึงได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในพื้นที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งนำเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของนิสิต และห้องปฏิบัติการของภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๔) และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลต้นไม้ (โครงการต้นไม้ พุดได้) ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เกี่ยวกับโครงการเวนชอร์ และแนวทางในการดำเนินงานเพื่อชาวจังหวัดสกลนคร ร่วมกันระหว่างวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กับจังหวัดสกลนคร ณ ห้องปทุมมา อุทยานบ้านเชียงเครือ
วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บันทึกเทปสัมภาษณ์ โครงการประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral History) ๗๒ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แก่ หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และเจ้าหน้าที่จากหอจดหมายเหตุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นผู้สัมภาษณ์และบันทึกเทปรายการ โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกเรื่องราวของบูรพาจารย์และอาจารย์ในเหตุการณ์สำคัญที่ได้ทำคุณประโยชน์หรือสร้างสรรค์ผลงานเด่นให้กับมหาวิทยาลัยและรวมไปถึงสังคมภายนอก บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์บอกเล่าเพิ่มเติมให้กับประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป
วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จรงค์ วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรและเจ้าหน้าที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมและเคารพศพ นายบรรหาญ ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๑ ซึ่งเป็นผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัย โดยได้มอบที่ดินสาธารณประโยชน์ลำสมุทในอำเภอเมือง และอำเภอบางปลาม้า จำนวนกว่า ๓๐๐ ไร่ แก่มหาวิทยาลัย เพื่อจัดเป็นพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกับให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน
วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมและให้แนวทางการดำเนินงานจัดตั้ง “ห้องเกียรติยศ” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ โดยมี ดร.เปรมปรีย์ บุญรังสี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งห้องเกียรติยศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย คณบดี หัวหน้าสำนัก สถาบัน ต่างๆ ร่วมการประชุมหารือ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักหอสมุด วิทยาเขตกำแพงแสน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ ครั้งที่ ๕ /๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการประชุมสัญจร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีรองศาสตราจารย์

วันที่	สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม
	<p>ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาเขต ให้การต้อนรับและภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๕ แล้วยังได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาโครงการต่างๆ ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน อาทิ ศูนย์ความเป็นเลิศการเลี้ยงไหม ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ศูนย์กระบือและโค วิศวกรรมชลประทาน ศูนย์พืชผักเขตร้อน สถานีวิจัยประมง กำแพงแสน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อีกด้วย</p>
<p>วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	<p>รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ นายสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี คืบขันจิตสู่แผ่นดิน ซึ่งเป็นพิธีสำคัญของวิทยาลัยพยาบาลพระนังวศิระ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๑๑๔ KU ๗๒ โดยมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๕๑ คน พร้อมมอบประกาศนียบัตรการศึกษา ใ้รางวัลเรียนดี กิจกรรมดี และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้</p>
<p>วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	<p>รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ นายสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการจดหมายเหตุและหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ฝ่ายอำนวยการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และได้มอบนโยบายในการดำเนินการจัดตั้งหอประวัติ หอจดหมายเหตุ และหอเกียรติยศของวิทยาเขตศรีราชา</p>